

Số: 141 -BC/TĐ

BÁO CÁO

Tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) “Về chiến lược bảo vệ tổ quốc gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới”

Thực hiện theo tinh thần công văn số 1236-CV/TU ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc hướng dẫn báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre báo cáo kết quả qua 5 năm triển khai, thực hiện như sau:

I- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 8 (khóa IX):

Thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 - khóa IX cũng như các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8; Trên cơ sở đó Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cụ thể hóa thực hiện.

1- Công tác triển khai Nghị quyết:

Trên cơ sở xác định lực lượng Đoàn viên, thanh niên là lực lượng tiên phong, đi đầu trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 và quán triệt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết vào việc thực hiện Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào TTN hàng năm và phối hợp với Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành NQLT số 02 về “Ngăn ngừa, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong Thanh thiếu nhi” trên địa bàn tỉnh Bến Tre và tổ chức triển khai đến các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh; qua đó phát động đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình trong việc bảo vệ Tổ quốc gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Nhìn chung qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện có tập trung và chọn điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm, qua đó nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh như mô hình “Đội thanh niên xung kích an ninh” (Đội dân phòng); mô hình: “Đội thanh niên tình nguyện phòng chống tệ nạn xã hội”, “Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội”, “Câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật”; mô hình “Liên tịch tư trị”

Qua triển khai đã tạo được sự chuyển biến mới về nhận thức trong đội ngũ cán bộ Đoàn, Đoàn viên, hội viên, thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên tiến độ triển khai thực hiện ở một số cơ sở Đoàn còn chậm so với thời gian qui định, kế hoạch thực hiện còn chung chung chưa cụ thể, thậm chí còn một số cơ sở Đoàn chưa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từ đó chưa phát huy được trong việc góp sức cùng các ngành trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ Tổ quốc.

2- Kết quả thực hiện Nghị quyết:

2.1/ Về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia bảo vệ Tổ quốc.

- Thông qua các buổi sinh hoạt Chi Đoàn, chi hội, CLB, Đội nhóm, công tác tổ chức tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc được tăng cường thông qua các hoạt động giáo dục quốc phòng, tìm hiểu âm mưu “*Diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cách mạng cho ĐVTN. Duy trì, đổi mới phương thức và tổ chức thành công Hội trại thanh niên tình nguyện tòng quân hàng năm (nay là Hội trại tuổi trẻ giữ nước); làm tốt công tác vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức giao lưu, kết nghĩa, ký kết liên tịch với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn (có 330 đơn vị có hoạt động kết nghĩa). Kết quả: tổ chức thành công hội trại “*Tuổi trẻ giữ nước*” khắp 100% xã, phường, thị trấn. Qua 5 năm có 8.026 Đoàn viên TN tự giác đăng ký tình nguyện đi xây dựng Quân đội, tham gia các đội dân quân tự vệ, các đội TNKK an ninh tại địa phương, 6.821 ĐV TN nhập ngũ. Hàng năm, phối hợp với công an thực hiện đạt hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương; phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ làm tốt công tác nhận lãnh cảm hóa TTN chậm tiến trên địa bàn (qua 5 năm đã phối hợp nhận lãnh cảm hóa 1552 TTN chậm tiến).

- Bằng nhiều loại hình đa dạng và phong phú như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt CLB, hái hoa dâng chủ, tổ chức thi tìm hiểu,... Đoàn các cấp đã phổ biến pháp luật, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong Đoàn viên, Hội viên, thanh niên và học sinh. Phối hợp với công an các xã, phường, thị trấn tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề “*Cần kiệm là nếp sống đẹp*”, “*TNXH-thái độ và trách nhiệm của bạn*”,... đã thu hút hàng trăm ngàn Đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh tham gia. Phối hợp với Sở và phòng tư pháp thành lập CLB “*Tuổi trẻ với pháp luật*” từ tỉnh đến cơ sở, thường xuyên sinh hoạt để qua đó phổ biến pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

2.2/ Chương trình thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội: đã góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh nhà giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại âm

mu thuẫn đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. ĐVTN quân đội và công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào "Giành 3 đỉnh cao quyết thắng" và cuộc vận động "Thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính quy" trong thanh niên quân đội, phong trào "Thanh niên công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; duy trì hoạt động hành quân dã ngoại, vận động quần chúng tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở vùng sâu, vùng xa góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Các cấp bộ Đoàn luôn quan tâm động viên cổ vũ thanh niên nhập ngũ (vận động ủng hộ thanh niên nhập ngũ qua 5 năm được 524,73 triệu đồng; ủng hộ chiến sĩ biên giới hải đảo được 108,2 triệu đồng) và tổ chức tiếp nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương (giúp đỡ 690 bộ đội xuất ngũ về địa phương được dạy nghề và giải quyết việc làm); tỷ lệ giao quân đều đạt và vượt chỉ tiêu, chất lượng hàng năm đều tăng lên cả về trình độ học vấn, tỷ lệ đoàn viên, đảng viên. Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh. Đoàn các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ vốn và hướng dẫn cách thức làm ăn cho thanh niên sau khi đã được giáo dục, cảm hóa, tổ chức họp mặt và giúp đỡ những người được đặc xá. 100% xã, phường, thị trấn có đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự ATGT hoạt động có hiệu quả.

Mặt khác đoàn các cấp trong tỉnh đã phối hợp đồng bộ, chặt chẽ việc tuyển chọn, tổ chức đưa thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và tổ chức đón tiếp chu đáo số thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Sự phối hợp đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức, tinh thần tự nguyện của tuổi trẻ.

Phối hợp tham gia huấn luyện, diễn tập các phương án đảm bảo an ninh trật tự. Tổ chức trực bảo vệ cơ quan, công sở, nhất là các thời kỳ cao điểm, thể hiện tốt ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống "Diễn biến hoà bình". Đặc biệt là Đoàn các cấp phối hợp với Hội Cựu Chiến Binh, Bộ Chỉ huy Quân sự các cấp xây dựng CLB Cựu quân nhân. Đến nay CLB đều có ở 8/8 huyện - thị.(Riêng huyện Châu Thành 100% xã - phường - thị trấn đều có CLB và đang xây dựng CLB ở ấp).

Tóm lại, các phong trào hoạt động của đoàn thanh niên các cấp trong 5 năm có nhiều chuyển biến tích cực, thiết thực, có ý nghĩa tác dụng to lớn, góp phần quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững thế trận quốc phòng- an ninh ở địa phương.

*** Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc:**

Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên từng bước đạt được những kết quả đáng phấn khởi và có nhiều chuyển biến tích cực; Vai trò, vị trí, uy tín của tổ chức Đoàn được nâng lên; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi; tổ chức Đoàn đã từng bước được củng cố nâng cao chất lượng và số lượng (trong 5 năm, cấp cơ sở củng

37

có 317 lần với 639 cán bộ, cấp huyện 97 lần với 288 cán bộ, cấp tỉnh 12 lần với 27 cán bộ); nhiều mô hình hoạt động trong công tác đoàn, hội được triển khai có hiệu quả, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thông qua các hoạt động, chương trình hành động và phong trào thi đua cách mạng như: tình nguyện chung sức vì cộng đồng; giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội; thanh niên xung kích bảo vệ tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thi đua học tập tiến quân vào khoa học, công nghệ; thanh niên thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động,... đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

*** Về tình hình thanh niên tôn giáo:**

Thông qua các hoạt động của Hội, công tác vận động thanh niên là các tín đồ tôn giáo và các chức sắc trẻ được quan tâm tổ chức bằng nhiều hình thức như: Ủy ban Hội tỉnh phối hợp với các địa phương tiến hành điều tra cơ bản, nắm tình hình thanh niên trong tôn giáo để qua đó tập hợp chức sắc trẻ các tôn giáo tham gia vào cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp” và “Tình nguyện vì cộng đồng”,... trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc tham gia cùng xã hội chăm lo và khắc phục hậu quả thiên tai...

II- Đánh giá tổng quát và nguyên nhân:

1- Ưu điểm:

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), đại bộ phận cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được học tập, nghiên cứu và quán triệt với nhiều hình thức; đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng lên, tình trạng 03 chống giảm, thanh niên tình nguyện xây dựng quân đội ngày càng tăng; tạo cho thanh niên niềm tin tưởng vào công cuộc bảo vệ tổ quốc cũng như tham gia xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, tự nguyện tham gia vào các hoạt động của đoàn, của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Quá trình học tập, triển khai Nghị quyết được các cấp bộ đoàn quán triệt nghiêm túc các kế hoạch, chủ trương chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên, công tác phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tỉnh được tổ chức triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, nội dung phối kết hợp được mở rộng hơn, có chiều sâu hơn và đạt được kết quả thiết thực trên nhiều mặt. Từ đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng đề ra, tạo bước phát triển khá vững chắc. Nổi lên là công tác tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đối với đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

2- Tồn tại, hạn chế:

Việc học tập, triển khai Nghị quyết của một số địa phương, đơn vị vẫn còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết còn chung chung, dàn trải; chưa đề ra được mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện; Tỷ lệ Đoàn viên, Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ chưa đạt yêu cầu; công tác tập hợp giúp đỡ bộ đội xuất ngũ, lực lượng dự bị động viên còn hạn chế.

Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương còn chưa mạnh dạn và kịp thời. Chế độ thông tin báo cáo còn thiếu thường xuyên gây khó khăn cho việc tổng hợp, nắm bắt tình hình cơ sở và đề xuất giải pháp để khắc phục trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc có mặt, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; nhận thức của lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

3- Nguyên nhân:

Việc lựa chọn nội dung, hình thức chuyển tải Nghị quyết của các cấp bộ Đoàn còn thiếu tính sáng tạo, chậm đổi mới và chưa tạo được bước đột phá để tìm tòi, phát hiện và áp dụng mô hình hay, thiết thực, hiệu quả.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn còn thiếu về số lượng; hạn chế về kỹ năng, phương pháp trong quá trình tổ chức tuyên truyền về Nghị quyết cho đoàn viên, thanh niên.

Vấn đề tôn giáo là lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên biến động và chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp, tạo cho các cấp bộ Đoàn, Hội khó khăn trong việc nắm bắt và dự báo tình hình, thường lúng túng trong công tác tập hợp các chức sắc trẻ.

Quá trình tuyên truyền Nghị quyết tại cơ sở còn thiếu tài liệu nghiên cứu, tham khảo. Hầu hết cơ sở còn khó khăn về điều kiện vật chất và phương tiện tuyên truyền.

Trên đây là báo cáo của tổ chức Đoàn trong việc tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ tổ quốc gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Quân sự tỉnh;
- BTV Tỉnh Đoàn;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Phó Bí Thư TT



Nguyễn Văn Đảm
Nguyễn Văn Đảm

